



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ้ัง

เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา (๑๔,๔๖,๖๘-๗๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยว่าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ และประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ของทุกปี และการจัดส่งการแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์ นั้น

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ได้แพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลเมืองจ้ังเป็นจำนวนมาก และการแพร่ระบาดของโรคได้กระจายออกไปในพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว

อนึ่งขณะนี้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และส่งแบบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๖) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ดังกล่าว ทำให้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศแจ้งการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	เรื่อง	ระยะเวลาตามกฎหมาย (เดิม)	ระยะเวลาที่กำหนดขยาย ออกไป
๑.	การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี	ก่อนวันที่ ๑ ก.พ. ๖๕	-
๒.	การแจ้งประเมินภาษีส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี	ภายในเดือน ก.พ. ๖๕	ภายในเดือน เม.ย. ๖๕
๓.	การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษี	ภายในเดือน เม.ย. ๖๕	ภายในเดือน มิ.ย. ๖๕
๔.	การผ่อนชำระภาษี	งวดที่ ๑ ภายใน เม.ย. ๖๕ งวดที่ ๒ ภายใน พ.ค. ๖๕ งวดที่ ๓ ภายใน มิ.ย. ๖๕	งวดที่ ๑ ภายใน มิ.ย. ๖๕ งวดที่ ๒ ภายใน ก.ค. ๖๕ งวดที่ ๓ ภายใน ส.ค. ๖๕

ที่	เรื่อง	ระยะเวลาตามกฎหมาย (เดิม)	ระยะเวลาที่กำหนดขยาย ออกไป
๕.	การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษี ค้างชำระ	ภายในเดือน พ.ค. ๖๕	ภายในเดือน ก.ค. ๖๕
๖.	การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้ สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน	ภายในเดือน มิ.ย. ๖๕	ภายในเดือน ส.ค. ๖๕

ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มของประชาชนจึงขอเดเบี้ยปรับ/เงิน
เพิ่มมาพร้อมนี้

อนึ่ง หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองจั่ง โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๗๑๘๔๗๑ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพล ผัดผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจั่ง